



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 2 สิงหาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สะอื้นปิดคดีจำนำข้าวขอความเป็นธรรมศาล...	คม ชัด ลึก
2. สศก.เตรียมจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศกอ.สนับสนุนงาน ศพก.	ไทยโพสต์
3. สศก.เล็งจัดสัมมนาศกอ.882รายเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานศพก.	แนวหน้า
4. MOUซื้อ-ขายแพะเพื่อบริโภค เกษตรฯเดินหน้าส่งเสริมการเกษตร...	สยามรัฐ
5. ท่วมหนัก "ข้าวหอมมะลิ" เสียหายยับ รัฐจัดเงินเยียวยาพืชไร่-ประมง-ชาวสวนจมน้ำ	ไทยรัฐ
6. กรมประมงแจงบกกฎหมายใหม่รับมือเรือกรณีทำผิดร้ายแรงเท่านั้น	ไทยโพสต์
7. เยี่ยมชมฟาร์ม ณ ประเทศบราซิล	ไทยโพสต์
8. สานต่อพระบรมราโชวาท'ร.9'กรมชลเร่งEIAสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ่ง	แนวหน้า
9. เกษตรกรอำนาจเจริญ เปลี่ยนที่นามาปลูกอ้อยแปลงใหญ่ประชารัฐ...	มติชน
10. สหกรณ์ผืนนี้กำลังช่วยชาวสวนลำไย	แนวหน้า
11. หมู่บ้านพอเพียง	สยามรัฐ
12. กตส.ประชุมซักซ้อมบุคลากรลุยขับเคลื่อนโครงการ9101ฯ	สยามรัฐ
13. เล็งเก็บภาษีบาปเพิ่มโปะกองทุนอุ้มคนชรา	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
หัวข้อ : สะอื้นปิดคดีจำนำข้าวขอความเป็นธรรมศาล...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 5765 หน้า : 1

สะอื้นปิดคดีจำนำข้าวขอความเป็นธรรมศาล

‘บูโฮต’เป็นเหยื่อ!

**บิกตูปิดชี้นำฝ่ายยุติธรรม
รัฐไม่ให้ราคาข้าวอัมโกที่
กรม.ตีกลับปลัดเกษตรฯ**
“ยิ่งลักษณ์” สะอื้นกลางศาลแถลงปิดคดีจำนำ
ข้าว โฮตตกเป็นเหยื่อเกมการเมืองที่ลึกซึ้ง วอน
ศาลยึดข้อเท็จจริง ด้าน “บิกตู” ยืนยันไม่เคยชี้นำ
ศาล ขณะที่ กรม.ตีกลับไต่สวนเกษตรกรฯ ไฟเขียว
“พล.อ.วัลลภ” นั่งเลขาฯ สวมช.

อ่านต่อหน้า 4

ปู

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 สิงหาคม ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามี และทีมทนาย เดินทางมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อแถลงปิดคดีในคดีโครงการรับจำนำข้าวด้วยสีหน้าเรียบเฉย โดยมีบรรดาอดีตรัฐมนตรี แกนนำพรรค อดีตรัฐมนตรีเพื่อไทย (พท.) และแกนนำ นปช. อาทิ นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย

คุณหญิงสุรรัตน์ เกษราพันธ์ แกนนำภาค กทม. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขานุการ นปช. มาเป็นกำลังใจ

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนนับพันคนเดินทางมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 จำนวน 2 กองร้อย และกองร้อยควบคุมฝูงชนหรือกองร้อยน้ำหวานจำนวน 1 หมวด รวมทั้งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบด้วย และในครั้งนี่ยังคงมีการนำแผ่นเหล็กมาถักโดยรอบบริเวณทางเข้าศาล พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยยืนคุมผู้ที่จะเดินผ่านเข้าออกเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

วันที่ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางมาถึงมวลชนนับพันคนต่างตะโกน “ยิ่งลักษณ์สู้ๆ” เสียงดังก้องไปทั่วบริเวณ ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้โบกมือพร้อมทั้งยกมือไหว้ทักทายมวลชนที่มารอให้กำลังใจด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า

ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ได้เสนอข่าวมาจนถึงวันนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการแถลงปิดคดี และขอขอบคุณประชาชนที่มาให้กำลังใจทุกครั้งที่มาผู้คดี ตอนนี้มีความพร้อมในการแถลงปิดคดีด้วยวาจา ซึ่งจะได้เข้าไปชี้แจงในชั้นศาลในเรื่องของความบริสุทธิ์ ว่าไม่ได้ทุจริต นอกจากนี้ โครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง วันนี้จะชี้แจงว่า สิ่งที่ได้รับมาตั้งแต่ชั้น ป.ป.ช. ไม่เป็นธรรมอย่างไรบ้าง

● ปูแจง 6 ข้อถูกขู่ไม่ป.ป.ช.

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เข้าแถลงปิดคดีด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษาใจความสรุปว่า ขอใช้โอกาสนี้ กล่าวอย่างหมดใจในวันนี้ เรื่องที่ถูกดำเนินคดีโดยไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และตลอดเวลาที่ได้นั่งรับฟังการพิจารณาคดีนี้ นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 รวมการไต่สวนของศาลในคดีนี้ทั้งหมด 26 นัด เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือนที่ไม่เคยขาดนัดพิจารณาคดีของศาลแม้แต่สักครั้งเดียว ทั้งนี้เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ที่ว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา จึงขอเรียนแก้ข้อกล่าวหา ในเรื่องสำคัญ 6 เรื่องว่าถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีนี้มีข้อพิรุธมากมาย ตั้งแต่ชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็มีการเร่งรีบรวบรัดชี้มูลความผิด แต่สุดท้ายตัดสินใจฟ้อง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า นโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ และดำเนินการตามกฎหมาย แต่ข้อกล่าวหาของโจทก์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการกำหนดนโยบายที่ผิดพลาด และเกิดความเสียหายตามที่โจทก์กล่าวหาแต่อย่างใด เพราะรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังกำไรกับชาวนา แต่เป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนั้น การดำเนินการ

ตามโครงการรับจำนำข้าวจึงไม่ใช่การปฏิบัติราชการ ที่ขัดต่อนโยบาย หรือขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี

● **ชี้จำนำข้าวมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ**

ส่วนที่ไม่ระงับยับยั้งโครงการ น.ส. ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า เนื่องจากโครงการมีประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายตามฟ้อง เพราะการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่โครงการมีความคุ้มค่าไม่เป็นการต้องงบประมาณที่เกินสมควรหรือเป็นปัญหาต่อหนี้สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่เสียหายการเงินและการคลังของประเทศ ตนไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตใน



■ **กำลังใจสั้น** ■ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาแถลงปิดคดีจำนำข้าว ยืนยันความบริสุทธิ์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่ามกลางมวลชนให้กำลังใจจำนวนมาก ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.

‘ดิฉันเป็นเหยื่อของเกมการเมืองที่ลึกลับ’ หน้า 3

การระบายข้าว จากที่มีข้อกล่าวหา จึงใคร่ขอความเป็นธรรมว่า การที่จะพิจารณาว่าตนปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่นั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายโครงสร้างการทำงาน จึงหวังพึ่งศาลสถิตยุติธรรม ได้โปรดพิจารณาบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และสภาวะแวดล้อม ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ไม่ใช่การตั้งสมมุติฐาน ที่ใช้สภาวะแวดล้อมของปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว มาตัดสินการดำเนินการในอดีต

“สุดท้ายนี้ ดิฉันรู้ว่า ดิฉันเป็นเหยื่อของเกมการเมืองที่ลึกลับ ดิฉันใคร่ขอวิงวอนศาลได้โปรดพิจารณา พิพากษาคดีนี้ตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เข้าสู่สำนวนโดยชอบและโดยสุจริต ไม่รับฟังการชี้แจงจากฝ่ายใดๆ แม้แต่หัวหน้า คสช. ผู้กุมชะตาและอำนาจรัฐ ที่พูดขึ้นมาคนในสังคมเกี่ยวกับคดีของดิฉัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ว่า ถ้าเรื่องยังไม่ผิดแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้อย่างไร ซึ่งคำพูดนี้เป็นที่ประหลาด เหมือนหนึ่งว่า มีการ

กระทำความผิดแล้ว ทั้งๆ ที่ศาลที่เคารพ ยังไม่ได้ตัดสิน ดิฉันเชื่อในคำกล่าวที่ว่า “ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน” ดิฉันจึงขอความเมตตาต่อศาล ได้โปรดพิจารณา พิพากษายกฟ้องโจทก์ด้วยค่ะ” น.ส.ยิ่งลักษณ์ แถลงด้วยเสียงสะอื้น (อ่านคำแถลงปิดคดีหน้า3)

● **ยิ่งลักษณ์โพลตํ้าที่สุดแล้ว**

ขณะเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ โพลตํ้าข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขอขอบคุณประชาชนและแฟนเพจที่มาให้กำลังใจในการแถลงปิดคดีด้วยวาจาที่ศาลฎีกานี้ รวมทั้งกำลังใจจากทางบ้าน มีหลาย ๆ ท่านที่เดินทางมาศาลฎีกา ทั้ง 26 นัด เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ต้องขอขอบคุณจริงๆ ส่วนอีกหลายๆ คนที่ไม่ได้มีโอกาสทักทายกันอย่างทั่วถึงในวันนี้ ก็ต้องขอโทษด้วย แต่กำลังใจที่ได้รับเป็นความประทับใจ และซาบซึ้งใจอย่างไม่รู้ลืม ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาอำนวยความสะดวกให้ตนและประชาชนด้วย สำหรับในวันนี้ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วในการแถลงปิดคดีอย่างหมดใจ ขอขอบคุณจากใจอีกครั้ง

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมและถือว่าเป็นแบบอย่างของนักสู้ แม้ว่าต้องต่อสู้ในสถานการณ์ที่ถูกลดโทษทางการเมืองหลายต่อหลายเรื่อง ในฐานะที่ตนได้ทำงานใกล้ชิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ หลายครั้ง ยืนยันว่า คำแถลงของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ คือความจริงที่ออกมาจากใจ และนี่คือตัวตนของเธอ และจะขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไป

● **“วัฒนา” รับทราบข้อกล่าวหา ปอท.**

สายวันเดียวกัน นายวัฒนา เมืองสุข อดีต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมทนายความ เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ฐานความผิดยุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายนอกความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย



เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่อง ในหมู่ประชาชน

นายวัฒนา กล่าวว่า ทราบข่าวจาก สื่อมวลชนว่า พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ว่า ให้ตำรวจกองปราบฯ ออกหมายจับในความผิดตามมาตรา 116 จากนั้นกองปราบฯ ได้โอนคดีมาให้ บก.ปอท.ดำเนินการต่อ ซึ่งการที่โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ไม่ได้กระทำความผิด แต่เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ชวนพ่อแม่พี่น้องมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มันเป็นเรื่องนี้ มันไม่ใช่การปลุกกระดม ก็แค่โพสต์ว่า ใครอยากมาก็กินผิดด้วยหรือ อยากจะฝากบอกถึงนายตำรวจถ้าอยากเอาหน้าก็ให้มาดำเนินการเอง อย่าเป็นผู้ใหญ่ที่หลบอยู่ข้างหลังเด็กอายุเด็กมัน ถ้าไม่ผิด เอาคืนนะ

● บิ๊กดันไม่เคยก้าวก้าวฝ่ายยุติธรรม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงกรณีการแถลงปิดแถลงคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า วันนี้ประเมินว่ามีผู้มาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 1,200 คน ซึ่งการแถลงปิดคดีก็เป็นขั้นตอนของกฎหมาย ที่ศาลเป็นผู้พิจารณา จึงขออย่าวิพากษ์วิจารณ์กันมากนัก ขณะเดียวกันหลังศาลตัดสินในวันที่ 25 สิงหาคม สถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นกับประชาชน และกลุ่มนักการเมือง แต่หลักการของรัฐบาลคือต้องเดินหน้าประเทศด้วยกระบวนการยุติธรรม จึงต้องให้กระบวนการยุติธรรมทำงาน ยืนยันไม่เคยสั่งหรือก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม และปล่อยให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ส่วนจะทำอย่างไรไม่ให้สถานการณ์หลังการตัดสินของศาลกลับไปซ้ำรอยเหมือนปี 2557 นั้น พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะกลับไปสู่หนทางเดิมหรือไม่ ถ้าไม่อยากกลับไปเป็นแบบเดิมที่มีปัญหาใดๆ ก็ต้องดูว่าปัญหาประเทศอยู่ตรงไหน และอยู่ที่ใคร และเรากำลังทำอะไรกันอยู่ ซึ่งรัฐบาลกำลังเดินหน้าประเทศ ดังนั้นเรื่องคดีความให้เป็นที่ของกระบวนการยุติธรรมที่ทำงานอย่างอิสระอยู่แล้ว จึงขออย่านำมาปนกัน

“ผมไม่เคยไปรับฯ ขึ้นมาตรงไหน เพียงแต่ชี้แจงว่าผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นขั้นตอนของพยานฝ่ายโจทก์ เพราะผมต้องร่วมมือกับหน่วยงานในการนำคดีเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม และมีการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงก็แค่นั้น ว่าข่าวเป็นอย่างไร เสียหรือไม่ ก็แค่นั้น แล้วมันจำเป็นต้องตรวจสอบหรือไม่ หรือไม่ต้องตรวจสอบ ปล่อยค้างไว้ ซึ่งทุกอย่างได้ตรวจสอบไปหมดแล้ว มีการลงนามโดยเจ้าของคลังเซ็นทุกครั้ง ตรวจมากกว่าไปยื่นตรวจด้วยซ้ำ เพราะมีการนำคดีเอ็นเอมาตรวจ ตรวจทั้งข่าวไทยและต่างประเทศหรือปลอมปนมีหมด และได้ชี้แจงมาหลายรอบแล้ว” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

● “บิ๊กโด่ง”ไม่ไหวราคา“โกตี”

ด้านความเคลื่อนไหวในประเด็นการเมืองต่างๆ นั้น วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม กล่าวถึงกระแสข่าวมีชายชุดดำควบคุมตัวโกตี หรือนายวุฒิพงษ์ กษัตริธรรมคุณ ผู้ต้องหาคาบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จาก สปป.ลาวเข้ามาฝั่งไทยว่า ไม่เคยได้รับข้อมูลด้านการข่าวอย่างเป็นทางการ ทราบเหมือนที่คนอื่นให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นเพียงการพูดเท่านั้นแต่ยังไม่มียางานอย่างเป็นทางการ ต้องไปถามคนที่ปล่อยออกมา มีอะไรเราก็ติดตามการทำงานต่อเนื่องอยู่แล้ว อะไรที่เชื่อถือได้หรือไม่ได้ ต้องดูกันต่อไป

“จริงๆ โกตีไม่ใช่บุคคลสำคัญ คนที่ออกไปนั้นมีความคิดและหลบหนี จึงเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องติดตามดู หากกลับมาที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย การที่เขาหลบหนีแล้วมีคนพูดว่าหายไป ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องติดตามว่าเป็นจริงหรือไม่” พล.อ.อุดมเดชกล่าว

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศกล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงาน เชื่อว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่ออะไรบางอย่าง และก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาโดยตลอดว่าโกตีไม่ได้อยู่ในประเทศลาว ดังนั้น จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นไปในลักษณะของการปล่อยข่าว มากกว่าจะเป็นความจริง โดยต้องการให้เกิดกระแสขึ้นในสังคม และช่วงนี้ก็มีข่าวในลักษณะดังกล่าวจำนวนมาก โดยมีการปล่อยข่าวสารพัด

ส่วน พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า ภาพที่โพสต์ที่มีการมัดมือมัดเท้ามัน เอามาจากไหนก็ได้ต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดี นายวุฒิพงษ์อาจจะไปหลบซ่อนเองเพื่อสร้างข่าว หรือสร้างภาพขึ้นมาก็เป็นได้ เพราะทราบว่าเป็นกลุ่มของเขาเองก็มีความแตกแยกภายในกันอยู่ จึงต้องติดตาม

พิสูจน์และประเมินต่อไป

● ไฟเขียวพล.อ.วัลลภนั่งเลขาฯสมช.

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังการประชุม คสช. และครม.ว่า วันนี้มีการแต่งตั้ง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม เป็นเลขาฯ สมช.คนใหม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาของฝ่ายความมั่นคงและมองว่า ในช่วงนี้จำเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับทางทหารเข้าไปดูแลในส่วนนี้ ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลคนเก่าเพื่อไม่ให้เสียกำลังใจ ดังนั้นในขณะนี้จะขอให้คนใหม่เข้าไปทำงานสักระยะหนึ่ง ส่วนคนเดิมที่มีกระแสข่าวว่าจะได้ขึ้นเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้น ก็ต้องปรับให้ตำแหน่งสูงขึ้น และให้ทำงานในส่วนของความมั่นคงโดยเข้าไปช่วยเหลืองานในสมช.ต่อไป

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า มันใจในตัว พล.อ.วัลลภ ที่เข้ามาดูแลด้านความมั่นคง โดยมีการพิจารณามากกว่า 1 ปี ซึ่ง พล.อ.วัลลภเองก็มีความสนใจงานเกี่ยวกับความมั่นคง อีกทั้งยังมีความสามารถด้านภาษา เพราะเคยเป็นผู้ช่วยทูตทหารมาก่อน

พล.อ.ทวีป ชี้แจงกรณีของนายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการสมช.นั้น พล.อ.ประวิตรจะพิจารณาดำเนินการที่เหมาะสมให้ต่อไป อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะไม่มีการปรับหรือข้อสงสัยในหมู่ข้าราชการของสมช.ทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับตนเองที่เข้ามารับตำแหน่งนี้

● ครม.ตีกลับโปสเตอร์เกษตรฯ

มีรายงานว่าว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอโฆโยกย้ายระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีหลายตำแหน่งมาแทนที่คนเกษียณอายุราชการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ นายเลศิวิโรจน์ โกวัดณะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

อ่านต่อหน้า 6

ต่อจากหน้า 4



ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เป็นรองปลัดกระทรวงฯ



นายโอกาส ทองยงค์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ ไปเป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุรจิตต์ อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดิน นายคณิต ลิขวิทย์วาท ผู้ตรวจราชการ ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกรม.มได้มีการหารือกันในเรื่องนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้กลับไปพิจารณาให้เกิดความรอบคอบ

● กมธ.แก้2ปมพ.ร.ป.พรรคการเมือง

นายวัลลภ ตังคณานุกาญ์ โฆษกคณะกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง(กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย) แถลงผลการประชุมถึงการพิจารณาข้อโต้แย้งเนื้อหา ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองว่า ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ส่งข้อโต้แย้งร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองไม่ตรงเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 4 ประเด็นนั้น กมธ.ร่วมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นตรงกันว่ามี 2 ประเด็นที่ไม่ตรงเจตนารมณ์ ได้แก่ 1.มาตรา 51(4)กรณีร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่ สนช.ให้ความเห็นชอบระบุให้หัวหน้าพรรคลงสมัครเฉพาะส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 เท่านั้น กมธ.ร่วมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นแก้ไขเป็น ให้หัวหน้าพรรคการเมืองสามารถลงสมัครได้ทั้ง ส.ส.เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 เพื่อให้สิทธิแก่หัวหน้าพรรคในการลงสมัคร ส.ส.ระบบใดก็ได้ 2.ให้เพิ่มเติม มาตรา 51/1-51/4 เรื่องบทลงโทษในระบบไพรมารีโหวต จากเดิมร่างที่ สนช.ให้ความเห็นชอบ ไม่ได้ระบุบทลงโทษกรณีกระทำผิดในระบบไพรมารีโหวต เป็นให้มีบทลงโทษหากมีการกระทำผิดในระบบไพรมารีโหวต

● ไพรมารีโหวตไม่มีโทษยุบพรรค

นายวัลลภ กล่าวว่า ในส่วนบทลงโทษนั้น จะมีเฉพาะโทษจำคุก และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีถือเป็นโทษสูงสุด แต่ไม่มีโทษเรื่องการยุบพรรค โดยแบ่งฐานความผิดในระบบไพรมารีโหวต อาทิ 1.กรณีการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมให้ทรัพย์สินผลประโยชน์อันอันใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ใด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท 2.กรณีหลอกลวง บังคับ

ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใ้ร้ายด้วยความเท็จหรือจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้ใด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 3.กรณีกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจงใจให้สมาชิกลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรืองดเว้นการลงคะแนนแก่ผู้ใด มีระวางโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย บทลงโทษเหล่านี้เน้นลงโทษหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดในขั้นตอนไพรมารีโหวต รวมถึงผู้สมัครที่กระทำผิดในไพรมารีโหวต

นายวัลลภ กล่าวว่า ส่วนข้อโต้แย้งอีก 2 ประเด็นที่เกี่ยวกับขั้นตอนในระบบไพรมารีโหวต อาทิ เรื่องกระบวนการจัดตั้งสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในระบบไพรมารีโหวตที่ กรธ.มองว่า พรรคเล็กจะเสียเปรียบพรรคใหญ่ นั้น กมธ.ร่วมมองว่า ไม่ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ให้ยืนยันตามเนื้อหาเดิมที่ สนช.ให้ความเห็นชอบไป รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามที่สาขาพรรคการเมืองส่งรายชื่อมาให้นั้น กมธ.ร่วมเห็นว่ามีความถูกต้องตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องทบทวนแก้ไข

● คสช.สั่งคืนตำแหน่ง34จนท.รัฐ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คสช.รับทราบความคืบหน้าการสอบสวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมต่อทุจริต ตามที่คสช.ออกคำสั่งจำนวน 8 ครั้ง รวม 353 คน ตามที่หน่วยงานราชการได้รายงานว่ามีกลุ่มข้าราชการที่ต้องคืนตำแหน่ง หลังจากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดทางวินัย จำนวน 34 ราย ซึ่งรายชื่อทั้งหมดเตรียมประกาศอย่างเป็นทางการในเว็ปไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 52 ราย ที่ยุติการตรวจสอบเพราะไม่พบความผิดทางวินัย แบ่งเป็น อยู่ระหว่างรอลงจากคำสั่ง จำนวน 2 ราย, เสียชีวิต จำนวน 2 ราย, เกษียณอายุราชการ ไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้ แต่ยังมีสิทธิถูกสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 11 ราย ส่วนของตำแหน่งกรรมการ ที่พบว่าพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขของกฎหมายเช่น ลาออก ครบวาระ ขาดคุณสมบัติ มีคำสั่งพิพากษาให้พ้นตำแหน่ง จำนวน 39 ราย

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า คสช.ได้รับทราบรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ อีก 72 ราย ที่ตรวจสอบการกระทำแล้วเสร็จและพบการกระทำผิด ที่ต้องได้รับโทษตามความผิดร้ายแรง โดยแบ่งเป็น มีความผิดต้องโทษไล่ออกจำนวน 14 ราย, มีความผิด ต้องโทษปลดออกจำนวน 2 ราย, มีความผิดต้องโทษพ้นจากตำแหน่ง แต่ยังมีสิทธิที่ถูก ป.ป.ช.ตรวจสอบได้ต่อไป จำนวน 44 ราย และมีความผิดต้องลงโทษสถานเบา จำนวน 12 ราย นอกจากนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีก 193 รายที่อยู่ระหว่างตรวจสอบของหน่วยงานและป.ป.ช. แบ่งเป็น ป.ป.ช.ไม่ยุติเรื่องสอบ จำนวน 28 ราย, หน่วยงานยังสอบไม่แล้วเสร็จ จำนวน 165 ราย

“ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคืนตำแหน่งนั้น จะไม่มีมาตรการเยียวยาใดๆ เพราะการออกคำสั่งคสช.ตามมาตรา 44 นั้น ไม่ใช่การสรุปว่าผู้ั้นกระทำความผิด หรือมีพฤติกรรมทุจริต แต่ต้องย้ายออกจากหน่วยงานเดิม เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างไม่มีติดขัด ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งคืนนั้น หน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

● “ศิโรตม์”รอดปมคดีโอนหุ้นชินฯ

ที่ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 658/2551 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ที่ลงโทษปลดนายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีอธิบดีกรมสรรพากร ออกจากราชการ กรณีมีความเห็นว่า การพิจารณารับโอนหุ้นบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของนายบรรณพจน์ ดามาพงษ์ จาก น.ส.ดวงตา วงศ์ภักดี ผู้ถือหุ้นแทนคุณหญิงพจมาน ชินวัตร จำนวน 4.5 ล้านหุ้น มูลค่า 738 ล้านบาท เมื่อปี 2540 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

โดยศาลเห็นว่า นายศิโรตม์ ไม่มีความผิดตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูล เนื่องจากการพิจารณาเรื่องยกเว้นภาษีดังกล่าว เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทั้งสำนักตรวจสอบภาษี และสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
หัวข้อ : สะอื้นปิดคดีจำนำข้าวขอความเป็นธรรมศาล...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 5765 หน้า : 1

ต่างเห็นตรงกันว่าเป็นการได้รับโอนจากการ
ให้โดยเสนาหา เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นการได้รับ
จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เข้า
ข่ายได้รับการยกเว้นภาษี อีกทั้งไม่ปรากฏว่า
ในเวลานั้นกรมสรรพากรมีการกำหนดหลัก
เกณฑ์และแนวปฏิบัติเรื่องเงินที่ได้รับจากการ
อุปการะลักษณะดังกล่าวไว้ชัดเจน

หลังศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น นาย
ศิริโรตม์ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ ขณะที่ตัวแทน
ของ ป.ป.ช. จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล
ปกครองกลางต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
หัวข้อ : สศก.เตรียมจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สกอ.สนับสนุนงาน ศพก.

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 7572 หน้า : 17

สศก. เตรียมจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สกอ. สนับสนุนงาน ศพก.

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่ สศก. ดำเนินการแต่งตั้งเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จำนวน 882 รายใน 882 อำเภอ เพื่อร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรโดยให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในด้านข้อมูลข่าวสารถ่ายทอดความรู้ให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่ชุมชน

ทั้งนี้ สศก. ได้ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญ ให้กับ ศกอ. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ความสามารถไปให้บริการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลการผลิตการตลาดและ

สถานการณ์ด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 สศก. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ ศกอ. ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชานำพาประชายู่อรอด” และ “การพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดอาเซียน” รวมทั้งการเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจการเกษตรอาสาร่วมสร้างภูมิปัญญาพัฒนาสู่เกษตร 4.0” จากผู้แทน ศกอ. ณ ชลพตวรรษ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

“เชื่อมั่นว่าการสัมมนาดังกล่าวจะเพิ่มพูนความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตลอดจนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ ศกอ. สร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เกิดการพัฒนาศักยภาพของ ศกอ. สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบต่อไปได้” นายคมสัน กล่าว.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : สศก.เร่งจัดสัมมนาศกอ.882รายเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานศพก.

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 13250 หน้า : 8

สศก.เร่งจัดสัมมนาศกอ.882ราย เพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานศพก.

**นายคมสัน จารุญพงษ์ รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า ตามที่สศก.แต่งตั้งเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 ราย ใน 882 อำเภอ เพื่อร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายรณว.เกษตรฯให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน และเป็นศูนย์กลางให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรโดยให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯบูรณาการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรด้านข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ให้บริการและแก้ปัญหาด้านการเกษตรแก่ชุมชน ทั้งนี้ สศก.ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญให้ศกอ.มาต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ความสามารถไปให้บริการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่รวมถึงมีส่วนร่วมจัดเก็บข้อมูลการ

ผลิตการตลาดและสถานการณ์การเกษตรด้วย อย่างไรก็ตาม วันที่ 8-9 สิงหาคม สศก.กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ให้ศกอ.ในหัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาประชายุรรอด” และ“การพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดอาเซียน” รวมทั้งเสวนาเรื่อง“เศรษฐกิจการเกษตรอาสาสร้างภูมิปัญญาพัฒนาสู่เกษตร 4.0” จากผู้แทน ศกอ. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

“เชื่อมั่นว่าการสัมมนาดังกล่าวจะเพิ่มความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผลงานของศพก.ตลอดจนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯและเปิดโอกาสให้ ศกอ.แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน พัฒนาศักยภาพศกอ.นำไปใช้ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ที่รับผิดชอบต่อไปได้” นายคมสัน กล่าว

■ เกษตรฯเดินทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แพะเนื้อ

MOUซื้อ-ขายแพะเพื่อบริโภค

เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัทมาเลเซียลงนามซื้อ-ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ทนุสร้างมาตรฐานเปิดตลาดการค้าสัตว์เลี้ยง เพื่อการบริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กษ. : พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อ-ขาย แพะมีชีวิต เพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทยกับบริษัทปริโม อะโกร เวนเชอร์ (Primo Agro Ventures Sdn. Bhd.) ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลอดภัย (Food Safety) เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของไทย จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการส่งเสริมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจระหว่างเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย (Thailand Goat Sheep Farmers Network) กับ บริษัท ปริโม อะโกร เวนเชอร์ (Primo Agro Ventures Sdn. Bhd.) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการลงนามดังกล่าว มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจจะกระทำได้อีกเมื่อทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาร่วมกันเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกความเข้าใจจะสิ้นสุดลง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก่อให้เกิดความ เป็นธรรมกับคู่ค้ามีการส่งออกและส่งออกอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างมาตรฐานการส่งออก และการนำเข้าสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงแพะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า ทั้งนี้ ในปี 2559 ประเทศไทยมีจำนวนแพะทั้งหมดกว่า 520,765 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะกว่า 40,591 ครัวเรือน ซึ่งเป็นแพะเนื้อจำนวน 515,093 ตัว หรือกว่าร้อยละ 98.9 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสามารถผลิตแพะเนื้อออกสู่ตลาดเพื่อบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศกว่า 309,056 ตัว ส่วนใน ปี 2560 คาดว่าไทย จะมีจำนวนแพะทั้งหมดกว่า 645,000 ตัว จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะกว่า 50,000 ครัวเรือน โดยพื้นที่ภาคใต้มีการเลี้ยงแพะมากที่สุด ทั้งนี้การบริโภคเนื้อแพะของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี พ.ศ. 2559 การบริโภคเนื้อแพะได้เพิ่มขึ้นจากปี 2558 กว่าร้อยละ 53 ขณะที่ การนำเข้า-ส่งออก ไทยมีการนำเข้าทั้งแพะ มีชีวิตและหนังแพะจากประเทศเมียนมา และนำเข้าขนแพะจากประเทศจีนรวมทั้งนำเข้าสายพันธุ์แพะจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยปริมาณการนำเข้าแพะมีชีวิต ในปี 2559 อยู่ที่ 20,573 ตัว คิดเป็นมูลค่า 8 ล้านบาท และในปี 2559 ไทยส่งออกแพะมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คิดเป็นมูลค่ากว่า 44 ล้านบาท รวมทั้งส่งออกขนแพะไปยังสหรัฐอเมริกา 2 แสนบาท

ด้าน นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การลงนาม

ครั้งนี้ จะมีการส่งแพะไปประเทศมาเลเซียเดือนละ 1,000 ตัว มูลค่าการส่งออกประมาณ 3 ล้านบาท/เดือน หรือเกือบ 40 ล้านบาท/ปี โดยแพะที่ส่งมอบ จะต้องผ่านการถ่ายพยาธิ และตรวจรับรองสุขภาพจากกรมปศุสัตว์ขนาดน้ำหนักตัวประมาณ 25-40 กิโลกรัม ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้มีการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แพะเนื้อ ซึ่งปัจจุบันมีแปลงใหญ่แพะ จำนวน 22 แปลง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพที่ไม่เหมาะสม เป้าหมาย แพะ 4,736 ตัว โดยขอใช้เงินกู้ของ ธ.ก.ส และโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ในเขต ส.ป.ก. เป้าหมายแพะจำนวน 1,240 ตัว โดยใช้เงินงบประมาณ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ เช่น วิจัยและพัฒนาแพะพันธุ์แท้วิจัยสร้างแพะสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ วิจัยและพัฒนาแพะพันธุ์พื้นเมือง และการขยายพันธุ์แพะด้วยการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อน

ท่วมหนัก "ข้าวหอมมะลิ" เสียหายยับ

● รัฐจัดเงินเยียวยาพืชไร่-ประมง-ชาวสวนจมน้ำ

กระทรวงเกษตรฯ สำรวจพื้นที่เกษตรเสียหายจากน้ำท่วมล่าสุด 34 จังหวัด ประสบภัย 3.94 ล้านไร่ สัตว์บก-สัตว์น้ำ กระทบหนัก หวั่นปีนี้ปลูก "ข้าวหอมมะลิ" ไม่ทันขายเสียหายหนัก สั่งเร่งให้เงินเยียวยา ตามระเบียบราชการด่วน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้าไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.สกลนคร แล้ว โดยปริมาณน้ำในตัวเมืองลดลงแล้ว 20 เซนติเมตร (ซม.) คาดว่าภายใน 5-6 วัน สถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ของกรมชลประทาน เส้นทางระบายน้ำจากหนองหารสามารถดำเนินการได้เพียงทางเดียวคือ ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำก่ำ ดังนั้นจึงได้สั่งการให้กรมชลฯ เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอย่างน้อย 20 เครื่องเพื่อดันน้ำลงลำน้ำก่ำให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำในลำน้ำก่ำจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบกับพื้นที่ริมแม่น้ำใน จ.นครพนม จึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้าระวัง และประกาศให้ประชาชนอย่างน้อยในเขตพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ รับทราบเพื่อเตรียมแนวทางป้องกัน

สำหรับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5-31 ก.ค.60 มีพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 3 ล้านไร่ และบางพื้นที่เสียหายบางส่วน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอีกครั้ง ซึ่งหากพบการเสียหายอย่างสิ้นเชิง จะต้องชดเชยตามระเบียบของราชการ โดยข้าวอัตราไร่ละ 1,183 บาท สมทบกับมติของคณะรัฐมนตรี (วันที่ 1 ส.ค.) ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงการคลัง ทั้งมาตรการภาษี และมาตรการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะหารือแนวทางช่วยเหลือปัจจัยการผลิตต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวหอมมะลิที่ต้องเร่งปลูกไม่ให้เกินกลางเดือน ส.ค.นี้ไม่เช่นนั้นสภาพภูมิอากาศจะไม่เอื้ออำนวยให้ข้าวดีตรง

"ข้าวหอมมะลิซึ่งเพิ่งปลูก 15 วันอาจเสียหายอย่างสิ้นเชิงต้องดูว่ามีพื้นที่มากน้อยเพียงใด ส่วนข้าวที่ปลูกได้ 1 เดือน อันนี้ไม่ได้รับผลกระทบ ผมจึงสั่งให้ไปว่าถ้าจะปลูกใหม่ทัน ให้เร่งปลูกหามาผลิตพันธุ์ให้ทันกลางเดือนนี้"

ทั้งนี้ รายงานจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายับยิบติ กระทรวงเกษตรฯ ระบุว่าผลกระทบด้านการเกษตร 34 จังหวัด ประกอบด้วย เกษตรกร 468,105 ราย แบ่งเป็น ด้านพืช 34 จังหวัด เกษตรกร 415,598 ราย พื้นที่ประสบภัย 3.94 ล้านไร่ เป็นข้าว 3.64 ล้านไร่ พืชไร่ 280,000 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 20,000 ไร่ ด้านประมง 16 จังหวัด เกษตรกร 23,211 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 16,703 ไร่ ด้านปศุสัตว์ 10 จังหวัด เกษตรกร 29,296 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 560,561 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 69,975 ตัว สุกร 16,986 ตัว แพะ-แกะ 1,063 ตัว สัตว์ปีก 472,537 ตัว แปลงหญ้า 135 ไร่

ด้านนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงความเสียหายด้านการประมงจากเหตุอุทกภัย ตามรายงานการสำรวจเบื้องต้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 60 จนถึงปัจจุบันว่ามีเกษตรกรด้านการประมงประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัยแล้ว 17 จังหวัด 104 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สกลนคร นครราชสีมา มหาสารคาม อุดรธานี บุรีรัมย์ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ล่าสุด รวมพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 17,785 ไร่ 1,422 ตารางเมตร มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 24,786 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 148 ล้านบาท

โดยแนวทางการให้ความช่วยเหลือ จะได้รับเฉพาะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมงเท่านั้น คือ 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ 2. ปลาหรือ

สัตว์น้ำอื่นๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน (โดยเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) ไร่ละ 4,225 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ และ 3. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะคล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 35 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใด คำนวณพื้นที่การเลี้ยงแล้วได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นเงินต่ำกว่า 35 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 35 บาท

ขณะที่นายวัฒนา คงแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ พบว่าสวนยางภายใต้ความดูแลของ กยท. ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบและเบื้องต้นได้รับรายงานจาก กยท. จ.นครพนม ว่า เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ต.หนองบ่อ อ.นาแก มีสวนยางได้รับความเสียหายและเป็นไปตามเกณฑ์ได้รับการเยียวยาจาก กยท. ตามมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย ประมาณ 10 ราย ซึ่ง กยท. จึงจะเร่งดำเนินการมอบเงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาท โดยเร็วที่สุด.

กรมประมงแจงกฎหมายใหม่ รับเรือกรณีทำผิดร้ายแรงเท่านั้น

จากกรณีที่มีการร้องเรียนของชาวประมง ว่า กฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาเมื่อเดือน มิถุนายน 2560 สร้างปัญหากับชาวประมงอย่างมาก แต่ทำผิดเล็กน้อยมีโทษถึงขั้นยึดเรือ ถือเป็นการเขียนกฎหมายแบบครอบจักรวาล เพราะการทำประมงผิดกฎหมายตามหลักสากลคือการกระทำต่อทรัพยากร แต่การยึดทรัพย์ของชาวประมงถือเป็นการละเมิดสิทธิ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรม

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงชี้แจงว่า ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในมาตรา 169 ที่กำหนดให้เครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เรือประมง หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดนี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นนั้น มีความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบมากต่อชาวประมงผู้ซึ่งอาจจะกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจเป็นความผิดเล็กน้อย

ดังนั้นจึงได้มีการเสนอปรับแก้ไขพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในมาตรา 169 ซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยปรับเปลี่ยนหลักการ

ให้การริบของกลางตามกฎหมายประมง ได้แก่ เรือประมง เครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ จะกระทำได้เฉพาะกรณีความผิดร้ายแรงตามกำหนดไว้ในพระราชกำหนดการประมงเท่านั้น มิใช่ริบของกลางตามความผิดทั้งหมดตามที่กำหนดไว้เช่นเดิม ซึ่งทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น โดยไม่ทำให้มาตรการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมายได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการริบเรือประมงของกลาง ซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 นั้น มีหลักทั่วไปว่า การริบเรือนั้นเป็นอำนาจศาล และกำหนดให้ริบทรัพย์สินบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยกระทำความผิดเท่านั้น จึงอยากให้ชาวประมงผู้ซึ่งมิได้ตั้งใจที่จะกระทำความผิดนั้น มิต้องกังวลใจว่ากฎหมายจะไม่เป็นธรรม เพราะทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

“อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงพี่น้องชาวประมงทุกคน ขอให้ทำประมงให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดจะดีที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมง” อธิบดีกรมประมงกล่าว



เขียมชมฟาร์ม ณ ประเทศบราซิล ● ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เดินทางดูงานฟาร์มโคนม Fazenda Santa Luzia เป็นฟาร์มที่มีความเชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์โคนมพันธุ์ Gyr และ Giroland๖ และการนำเทคโนโลยีปฏิสนธิในหลอดแก้ว (IVF) นำมาขยายพันธุ์โคนม เพื่อการจำหน่าย Sexing Embryo และโคนมมีชีวิตเพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศละตินอเมริกา และทวีปแอฟริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้

สานต่อพระบรมราโชวาท'ร.9'

กรมชลเร่งEIAสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้ง

ดร.สมเกียรติ ประจักษ์ รอดริบตี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมดำเนินโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้ง จ.ศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร บรรเทาอุทกภัยบริเวณลำน้ำห้วยชะยุ้งตอนล่าง ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสร้างรายได้เสริมให้ประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ บริเวณเชิงเขาพนมดงเร็กพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย

สำหรับโครงการก่อสร้างอ่างห้วยชะยุ้ง เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง หวังงานที่จะสร้างเขื่อนตั้งอยู่ในค.ละลาย อ.กันทรลักษ์ โดยศึกษาไว้ 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 แนวสันเขื่อนอยู่ห่างหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยชะยุ้งไปทางใต้ตามถนนบ้านสามเส้า-ช่องพระพะลัย 115 เมตร เก็บกักน้ำได้ 32.00 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 3,750 ไร่ แนวทางที่ 2 แนวสันเขื่อนอยู่ห่างหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยชะยุ้งไปทางใต้ตามถนนบ้านสามเส้า-ช่องพระพะลัย 350 เมตรเก็บกักน้ำได้ 40.00 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 3,812.50 ไร่ และแนวทางที่ 3 แนวสันเขื่อนอยู่ห่างจากหน่วย

พิทักษ์ป่าห้วยชะยุ้ง ไปทางใต้ตามถนนบ้านสามเส้า-ช่องพระพะลัย 655 เมตร เก็บกักน้ำได้ 51.56 ล้านลบ.ม.มีพื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 3,445 ไร่

ดร.สมเกียรติกล่าวว่าด้วยว่า โครงการนี้ยังเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 ที่ทรงเน้นพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนเขตอีสานตอนล่าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำทำเกษตร ตลอดจนป้องกันแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กรมชลประทานจึงศึกษาที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้ง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้พื้นที่ดังกล่าว โดยมีพื้นที่บางส่วนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ซึ่งขณะนั้นกรมป่าไม้ดูแล

อย่างไรก็ตาม ปี 2545 ได้ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ได้โอนอำนาจหน้าที่รักษาการณ์ ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ไปกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ และมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าเพื่อกรอนุรักษ์ (ป่าโซน C) มากกว่า 500 ไร่ จึงต้องศึกษาทบทวน EIA ใหม่ให้

ครอบคลุมทุกด้าน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่

“ตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนวิเคราะห์ผลอีไอเอ คาดจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2561 และจะเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาต่อไป ถ้าไม่มีปัญหา คาดว่าก่อสร้างได้ปี 2563 เมื่อเสร็จจะมีพื้นที่ได้ประโยชน์ถึง 40,000 ไร่ ครอบคลุม อ.กันทรลักษ์ และอ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ” ดร.สมเกียรติกล่าว

เกษตรกรอำนาจเจริญ เปลี่ยนที่นามาปลูกอ้อยแปลงใหญ่ประชารัฐ หวังลดความเสี่ยงเรื่องตลาด สร้างรายได้อย่างมั่นคง

เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานหลายรายปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบเดิมๆ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่ได้ผลซ้ำซาก ปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรอื่นที่เหมาะสมกว่า ดังเช่นในจังหวัดอำนาจเจริญที่เกษตรกรรวมตัวกันปรับเปลี่ยนการทำนาในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาทำไร่อ้อยให้สอดคล้องกับนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ในลักษณะแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ ซึ่งเป็นการทำเกษตรแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (อ้อยโรงงาน) ที่มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนารายได้สินค้าเกษตร สร้างรายได้เร็ว เชื่อมโยงตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการให้แก่เกษตรกรรายย่อย คาดหวังให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน



นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ในบึงบรประมาณ 2560 มีแปลงเกษตรเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,910 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 3,400,000 ไร่ เกษตรกร 250,000 ราย อยู่ใน 10 กลุ่มสินค้า 67 ชนิดสินค้า โดยกลุ่มที่เพิ่มขึ้นคือกลุ่มแปลงใหญ่แปลงเศรษฐกิจ เช่น ผักโพรง ชันโรง จิ้งหรีด เป็นต้น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เสริมการใช้เทคโนโลยี มีการเชื่อมโยงตลาด และเพิ่มเติมการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแปลงเกษตรของตนเอง นอกจากนี้ ในแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการใหม่จะเน้นให้เกษตรกรได้วิเคราะห์ปัญหา

กำหนดแผน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และในปี 2561 ได้วางเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,200 แปลง ขณะที่โรดแมปในระยะ 20 ปี นั้นจะต้องทำให้พื้นที่การเกษตรของไทยร้อยละ 60 เป็นรูปแบบการเกษตรแปลงใหญ่ เนื่องจากการทำเกษตรแปลงใหญ่ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรได้จริง จนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50,000 บาท

สำหรับความคืบหน้านโยบายประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ที่แบ่งกลุ่มสินค้าเป็น 5 กลุ่ม อาทิ พืชเศรษฐกิจหลัก สัตว์บก ประมง เกษตรสร้างรายได้เร็ว (Chash Crop) หนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักที่เกษตรกรสามารถลดพื้นที่ปลูกข้าวคืออ้อย มีราคารับซื้อที่แน่นอน และสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามผลักดันคือแปลงใหญ่ประชารัฐ เพราะมีเอกชนตลาดรัฐให้ความรู้ โดยศูนย์ ศพก. 882 ศูนย์ทั่วประเทศจะเป็นเสาหลักและนำเกษตรกร ซึ่งเมื่อพูดถึงลักษณะของเกษตรแปลงใหญ่อ้อย หลายคนคงคิดถึงไร่อ้อยโรงงานที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ผืนเดียวกัน แต่จริงๆ แล้ว เกษตรแปลงใหญ่คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรในหลายๆ พื้นที่เข้าด้วยกัน อย่างเช่น ที่ตำบลลูกปลาตอก อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกร 10 ราย เนื้อที่รวมกัน จำนวน 121 ไร่



ด้าน นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเสริมว่า จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและร่วมกันจำหน่าย มีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้



การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งการดำเนินการแปลงใหญ่ อ้อยประชารัฐ ดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เกษตรกรเป้าหมาย 159 ราย พื้นที่ 2,945 ไร่ อำเภอเสนางคนิคม เกษตรกรเป้าหมาย 117 ราย พื้นที่ 2,019 ไร่ อำเภอหัวตะพาน เกษตรกรเป้าหมาย 258 ราย พื้นที่ 2,359 ไร่

แปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (อ้อยโรงงาน) จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่รวม 7,323 ไร่ รวม 3 อำเภอ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมพื้นที่ของข้าว 3,450 ไร่ ปรับเปลี่ยนปลูกอ้อย 3,047 ไร่/แปลง มีเกษตรกรสมาชิก 534 ราย กลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม มี Smart Farmer 200 คน สินค้าอ้อยโรงงาน และพันธุ์อ้อย ผลผลิตรวม 8,678.4 ตัน มีการดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสมาชิกแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรในแต่ละแปลง/การรวมกลุ่มเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร หลักสูตรการบริหารจัดการการ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: พุธ 2 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14388

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 56.11

Ad Value: 61,721

PRValue (x3): 185,163

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรอำนาจเจริญ เปลี่ยนที่นามาปลูกอ้อยแปลงใหญ่ประชาธิรัฐ หวังลดความเสี่ยงเรื่อง...

ตลาด/เชื่อมโยงการตลาด โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 7.18 ลดต้นทุนจาก 11,150 บาท/ไร่ เป็น 10,350 บาท/ไร่ เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จาก 10 ตัน/ไร่ เป็น 12 ตัน/ไร่ กิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือปอเทืองบำรุงดิน ไม่เผาใบอ้อย ลดการอัดแน่นของเครื่องจักรเหยียบย่ำ (Control Traffic) ลดการไถพรวนเพื่อรักษาโครงสร้างดิน เพิ่มผลผลิต ใช้พันธุ์คุณภาพดี ใช้ปุ๋ยเหมาะสม จัดระยะปลูกรองรับรถตัดอ้อย 1.65 เมตรขึ้นไป ไถดะลึก 40 เซนติเมตร ลงริบเปอร์ฟุ้งปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าผลผลิต ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท และดูแลรักษาต่อเนื่อง บริหารจัดการ บริหารจัดการแปลงแบบ Mitrophol Modem Farm มาตรฐาน Bonsucro เป็นต้น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 2 สิงหาคม 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13250

Col.Inch: 19.06 Ad Value: 17,154

หัวข้อข่าว: สหกรณ์ผนึกกำลังช่วยชาวสวนลำไย

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 51,462

คลิป: ชาว-ดำ

สหกรณ์ผนึกกำลังช่วยชาวสวนลำไย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึง สิงหาคมเกษตรกรผู้ปลูกลำไยต้องประสบปัญหาอากาศผลผลิตตกต่ำ เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน ซึ่งปีนี้คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 6 แสนตัน เพิ่มจากปี 2559 ร้อยละ 44.60 ที่ผ่านมา กรมมีนโยบายส่งเสริมศักยภาพการค้าเงินธุรกิจของสหกรณ์ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตของเกษตรกรเพื่อให้เป็นกลไกรองรับกระจายผลผลิต โดยปี 2560 กรมร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนและเครือข่ายสหกรณ์ตั้งเป้ากระจายผลผลิตรวม 1,300 ตัน ประกอบด้วย บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ลงนามซื้อขายลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประจวบฯ จำกัด 450-500 ตัน กระจายสู่ห้างเทสโก้ โลตัส บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าราง จำกัด 350 ตัน เพื่อกระจายสู่ห้างแม็คโครทุกสาขา บริษัทไปรษณีย์ไทย

จำกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรประจวบฯ จำกัด กระจายลำไยผ่าน Call Center 1545 เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com แอปพลิเคชัน <http://thailandpostmart.com> และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สั่งซื้อได้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม บริษัท บิฟ จำกัด คกลงซื้อลำไยร่วงจากสหกรณ์เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำลำไยเข้มข้นส่งออกไปจีน 450 ตัน โดยสหกรณ์การเกษตร 8 แห่งใน 6 จังหวัดภาคเหนือ เป็นตัวกลางรวบรวมผลผลิตและช่วยดึงราคาผลผลิตของสมาชิกให้สูงขึ้น ประกอบด้วย สก.ประจวบฯ จำกัด สก.ส่งเสริมป่าราง จำกัด จ.ลำพูน สก.แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จ.แพร่ จำกัด สก.ห้วยมะนาว จำกัด, สก.ศุภนิมิตยางคราม จำกัด สก.สันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ สก.ส่งเสริมป่าราง จำกัด จ.ลำพูน สก.ป่าแดด จำกัด จ.เชียงราย สก.เชียงกลาง จำกัด, สก.ท่าวังผา จำกัด และสก.ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด จ.น่าน



หมู่บ้านพอเพียง...ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายนอรติน เจ๊ะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และ นางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ ประธานหมู่บ้านฯ ให้การต้อนรับ ณ บ้านรอดันบาตู ตำบล กะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็วๆ นี้

กตส.ประชุมซักซ้อมบุคลากร ลุยขับเคลื่อนโครงการ9101ฯ

กตส.: นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ ประเทศ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยน้อมนำหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ” ผ่านระบบ Web Conference เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ แก่ข้าราชการในสังกัดทั่ว

นางบริสุทธิ กล่าวว่า ทั้งนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตั้งใจในการสนับสนุนให้เกษตรกรเดินตามแนวทางศาสตร์พระราชา เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรได้แท้จริง ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และการตรวจสอบบัญชีโครงการฯ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการจัดทำบัญชี การใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการฯ อย่างถูกต้อง การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งโครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ต้องทำให้ทันเวลาและเกิดความโปร่งใส จึงได้เน้นย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในที่สุด

เล็งเก็บภาษีบาปเพิ่ม โปะกองทุนอุมคนชรา

กร.หวังเศรษฐกิจฐานราก มาตรการกระตุ้น ลงพื้นที่น้อยกว่าปีก่อน กระทบกำลังซื้อใน ภูมิภาค กยท.ปรับเกณฑ์เก็บเงินเซส ใช้อัตรา คงที่ 2 บาทต่อ กก. (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

ภาษีบาป

'บิกัด'หนุนปรับเกณฑ์เงินเซส

กรณีเกษตรกรชาวสวนยาง ออกมาร้องเรียนว่า การจัดเก็บเงินเซสในอัตราคงที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จะส่งผลให้เกิดการ ผลักภาระไปยังเกษตรกร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ คงยังไม่มีการทบทวนอะไรในตอนนี้ คงต้องขอให้ทางการ ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการตาม แนวทางที่วางไปสักระยะหนึ่งก่อน

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การที่ กยท.ต้องเปลี่ยนระบบการจัดเก็บอัตรา ค่า ธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร หรือเงินเซส จากเดิมที่เป็นแบบขั้นบันได มา เป็นอัตราคงที่ 2 บาทต่อกก. เกิดขึ้นเนื่องจาก กยท.ประเมินว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบ คงที่ จะลดแรงจูงใจในการลักลอบส่งออกยาง ผิดกฎหมาย ทำให้รายได้จากการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมสามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพมาก ขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้ส่งออกยางพาราซึ่งเป็น ผู้จ่ายค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ไม่ต้องกังวล เมื่อราคายางสูงขึ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียม การส่งยางออกนอกราชอาณาจักรมากขึ้น จึง ไม่ต้องกดราคาในประเทศให้ต่ำลงเพื่อจ่ายค่า ธรรมเนียมในอัตราที่น้อยกว่า เกษตรกรจึงได้ รับราคาที่สูงขึ้น ด้วยราคารับซื้อยางที่จะขยับ ราคาเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ประมาณการ ต้นทุนได้ชัดเจน

'ธีรช'ยันส่งผลดีต่อเกษตรกร

นายธีรชกล่าวว่า นอกจากนี้ยังเป็นแรง จูงใจให้มีการบิดเบือนราคาในการเข้าประมูล ซื้อยางในตลาดซื้อขายจริงและซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการจะทราบต้นทุนที่แน่นอนจาก การจัดเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ ส่งผลให้การเปิด ราคาขายสูงขึ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ ส่งยางออกมากขึ้น "ทั้งนี้เงินเซสที่จัดเก็บจาก ผู้ส่งออก จะนำเข้ากองทุนพัฒนายางพารา เพื่อมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

และส่งเสริมสวัสดิการให้กับเกษตรกรชาวสวน ยางเพิ่มขึ้น กยท. เชื่อว่าการทบทวนการจัดเก็บ เงินเซสใหม่ โดยจัดเก็บแบบคงที่ จะส่งผลดีต่อ ผู้มีส่วนได้เสียกับยางพาราทั้งระบบ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแน่นอน" นายธีรชกล่าว

สรท.ปรับเป้าส่งออกโต5%

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุม สภาผู้ส่งสินค้า ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) น.ส.กัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธาน สรท. หรือสภา ผู้ส่งออก ให้สัมภาษณ์ว่า สภาผู้ส่งออกได้ปรับ เพิ่มคาดการณ์อัตราการเติบโตของมูลค่าส่ง ออกของไทยปี 2560 อยู่ที่บวก 5% จากเดิม 3.5% เนื่องจากมีปัจจัยบวกสำคัญของการ พึ่งตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก และความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยมีมากกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับสินค้าจากคู่แข่งสำคัญ ส่งผลให้ มีคำสั่งซื้อสินค้าไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบ กับการปรับตัวผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ต่อกระแสเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอินเทอร์เน็ต ออฟดิงค์ส (Internet of Things) ทำให้เป็น ที่ต้องการของห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะ กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันดิบในตลาดที่ทรงตัว จะกดดันราคาสินค้า

เกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง และเกิดความผันผวนระยะสั้น ผลกระทบ จากกฎหมายแรงงานต่างด้าวต่อการผลิต ของภาคอุตสาหกรรม และความขัดแย้งใน ตะวันออกกลางที่อาจจะชะลอคำสั่งซื้อ

"จากการสอบถามภาคธุรกิจต่างๆ ที่ส่งอก มองว่าการส่งออกจะดีขึ้น และด้วยสถานการณ์ เศรษฐกิจคู่ค้าฟื้นตัวขึ้น จึงทำให้ปรับเพิ่ม ประมาณการขยายตัวส่งออกปีนี้ บวก 5% ภายใต้สมมุติฐานอัตราแลกเปลี่ยน 33.5-34 บาทต่อ เหรียญสหรัฐ และราคาน้ำมัน 50 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล" น.ส.กัญญภัคกล่าว

เหตุกำลังซื้อปท.คู่ค้าฟื้น

นายคงฤทธิ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งออก กล่าวว่า การส่งออกครึ่งปีหลัง หรือ 6 เดือนหลังของปีนี้จะต้องส่งออกให้ได้ อย่างน้อยเดือนละ 18,841 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงจะทำให้ส่งออกทั้งปีนี้ได้บวก 5% ส่วน 6 เดือนแรกปีนี้ เฉลี่ยส่งออกได้แล้วเดือน ละ 18,924 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่ง ออกเดือนมิถุนายน 2560 ที่มีมูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวก 11.7% ส่งผลให้ส่ง

ออกครึ่งปีแรกมีมูลค่า 113,547 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ บวก 7.83% นั้น ถือว่าตัวเลขค่อนข้างดี เติบโตมากกว่าช่วงเดียวกันของ 4 ปีที่ผ่านมา และถือเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้ามีกำลังซื้อดีขึ้น เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประเทศผู้นำเข้าหันมาสั่งซื้อสินค้าของไทย ทดแทนสินค้าของคู่แข่งเพราะเชื่อมั่นใน คุณภาพสินค้าไทย ตลาดส่งออกหลักยังเป็น บวก และส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นที่ ต้องการของตลาด

กร.คงเป้าจีดีพีโต3.5-4%

ที่โรงแรมดุสิตธานี มีการประชุมคณะ กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอ.ท.) และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคาร ไทย ในฐานะประธาน กกร. เปิดเผยภายหลัง เสร็จสิ้นการประชุมว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทย หรือจีดีพี คาดว่าจะขยายตัวตามเป้าหมาย 3.5-4.0% ปัจจัยหลักมาจากการส่งออกปีนี้ ที่ ล่าสุดช่วงครึ่งปีขยายแล้วถึง 7.8% ทำให้การ ส่งออกคาดว่าจะขยายตัวตามเป้าหมายเช่น กัน 3.5-4.5% เพราะช่วงครึ่งปีหลังมีแรงส่ง ด้านปริมาณหรือคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้ามี

แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม พบว่าราคาสินค้าเกษตรหลักที่อยู่ในระดับต่ำ การเบิกจ่ายงบลงทุนที่ชะลอตัวลง และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแรงลง อาจจะยังคงเป็นปัจจัยถ่วงการใช้จ่ายภายในประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้ และต้องจับตาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย เบื้องต้นไม่น่ากระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จนกระทบต่อจีดีพี เพราะความเสียหายยังน้อยมาก ขณะเดียวกันหวังว่าจะมีเศรษฐกิจส่วนอื่นเข้ามาชดเชย

รัฐบาลเพิ่มเงินช่วยคนชรา

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่าที่ประชุมอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ โดยให้เก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มจากสุรา เบียร์ และยาสูบ โดยจะจัดสรรในอัตรา 2% ของภาษีที่จัดเก็บไปเป็นรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุ ปีละไม่เกิน 4 พันล้านบาท เนื่องจากรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ อาจส่งผลให้ราคาขายปลีกสุราและยาสูบเพิ่มขึ้น

นายอภิรักษ์กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า มีผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยมากถึง 2.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งหมด 3.5 ล้านคน และหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยแล้ว คาดว่าจะมีผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยราว 3 ล้านคน มีรายได้น้อยไม่เพียงพอ จากการรับเงินสวัสดิการจากรัฐแบบขั้นบันได 600-900 บาท/เดือน

นายอภิรักษ์กล่าวว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุฉบับนี้กำหนดให้กองทุนมีอำนาจจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ เพื่อจัดสรรให้เป็นรายได้ของกองทุนปีงบประมาณละไม่เกิน 4 พันล้านบาท โดยให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนเพื่อนำส่งเป็นรายได้ของกองทุน